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ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ถึงแม้ว่าเกมการเมืองในสภาฯ จะดงึร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ให้ล่าช้าออกไป และไม่แน่ว่าจะทันในสมัยประชุมสภาฯนี

หรือไม่ แต่กระแสขานรับของสังคมในเรืองกญัชายังคงไม่แผ่วโดยยกให้เป็นธุรกิจดาวรุ่งในปี 2566  

 



 
การแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ทีเป็นเทรนดแ์ห่งอนาคต ซึงศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สาํรวจ 10 ธุรกิจดาว

รุ่ง-ดาวร่วง ในปี 2566 โดยดูจากยอดขายตน้ทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อตน้ทุนหรือกาํไรสุทธิผลกระทบจากปัจจยัเสียงและภาวะการ

แข่งขนั ความตอ้งการและความสอดคลอ้งกบักระแสนิยม จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ผลปรากฏวา่ธุรกิจเกียวกบักญัชา ใบกระท่อม ติด

อนัดบั 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่งดว้ย 

 
หอการคา้ไทยฯ มองว่า หลงัจากทีประเทศไทยเปิดเสรีกญัชาและใบกระท่อม โดยไม่ถือเป็นสารเสพติด ทาํใหเ้ป็นประเทศผูส่้งออกวตัถุดิบ

สมนุไพรคุณภาพชนันาํของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงกระแสความตอ้งการสมุนไพรไทยในปัจจบุนัเพิมขึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะ  กลุ่มกัญ

ชง กัญชา กระท่อม และฟ้าทะลายโจร  ทาํให้มูลค่าวตัถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพรภายในประเทศเพิมขนึต่อเนืองซึงเป็นผลมาจาก

รัฐบาลปลดลอ็ก กญัชง กญัชา พน้จากสถานะเป็นยาเสพติด (กรณีผลผลิตมีค่าTHC ไมเ่กิน 0.2%) การเขา้ถึงกญัชา ใบกระท่อม ทีงา่ย และ

พบเห็นไดท้งัออนไลน์ และออฟไลน์ทุกช่วงวยัไดม้ากขึนและการพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑท์ีมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนธุรกิจดาวรุ่งอีก 9 ธุรกิจ เรียงตามลาํดบัคะแนนมากนอ้ย คือ Social Media และ Online Entertainment, ธุรกิจจดัทาํคอนเทนต ์

ธุรกิจ youtuber การรีวิวสินคา้ และ influencer, ธุรกิจโฆษณาและสือออนไลน์, ธุรกิจ matching เช่น platform หาคู่ สังอาหาร เรียก

รถ, ธุรกิจบนัเทิงยามคาํคืน ผบั บาร์ คาราโอเกะ, ธุรกิจโลจิสติกส์ เดลิเวอรีและคลงัสินคา้, ธุรกิจตูย้อดเหรียญ เช่น นาํ เครืองซกัผา้ อาหาร , 

ธุรกิจยานยนต,์ ธุรกิจความเชือ (สายม,ู หมอดู, ฮวงจุย้) ธุรกิจบนัเทิง เช่น ละครหนงัซีรีส์วาย (Y) และธุรกิจเกียวเนือง สุดทา้ยคือธุรกิจเกียวกบั

กญัชาและใบกระท่อม 

 
ความเชือมนัว่าธุรกิจกญัชง กญัชา และใบกระท่อม ซึงเป็นสมุนไพรทรงคุณค่าหากใชใ้นทางทีถูกทีควร และสามารถต่อยอดไปยงัผลิตภณัฑ์

อนืๆ ยงัดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจเขา้มาลงทุนอยา่งต่อเนือง อยา่งล่าสุด  นายชํานาญ วังตาล กรรมการบริหาร บริษทั เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

หรือ AQ เปิดเผยว่า ในปี 2566 ทาง AQ มีแผนทีจะเดินหน้าธุรกิจกญัชง-กญัชา ซึงไดเ้ขา้ซือบริษทั อีโกรนิกซ์ จาํกดั หรือ EGRONIX เพอื

ลงทุนตอ่ยอดในดา้นการปลูกและจาํหน่ายพืชกญัชง พืชกญัชา และพืชอืนๆ เพือประโยชน์ในเชิงพาณิชยห์รืออตุสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 
เช่นเดียวกบั  นายเอกพนัธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เค.ดบับลิว.เมท็ทลั เวิร์ค จาํกดั (มหาชน) หรือ KWM เผยวา่ทางกลุ่ม

เตรียมลุยสู่ธุรกิจพืชสมุนไพร ผา่นบริษทั เคดบับลิวเอชบี จาํกดั (KWHB) นนั โดยเบืองตน้โรงงานผลิตจะก่อสร้างเสร็จในเร็วๆ นี และจะ

ติดตงัเครืองสกดัสารสาํคญัจากพชืสมุนไพรไทย และดาํเนินการสกดัเชิงพาณิชยโ์ดยบริษทัอยู่ระหวา่งพฒันาผลิตภณัฑส์ารสกดัทีไดจ้ากพืช

กระท่อมทงัในรูปแบบ ละลายนาํ แคปซูล เป็นตน้ 

 
ส่วนธุรกิจสกดัสารจากพืชสมุนไพรไทยกญัชา-กญัชง อยูร่ะหว่างรอใบอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึงปัจจุบนั 

KWM ลงทุนธุรกิจสารสกดัสาํคญัจากพืชสมุนไพรผา่น 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เคดบับลิวเอม็ แคนนาบิเทค จาํกดั ให้บริการสกดัสารจากพชื

สมนุไพรไทยกญัชา-กญัชงดว้ยเครืองสกดั บริษทั แล็บแอคทีฟ จาํกดั และบริษทั เคดบับลิวเอชบี จาํกดั (KWHB) โดย KWM ถือหุน้ใน

สัดส่วน 51% และกลุ่มพนัธมิตรภายใตบ้ริษทั เฮมพบ์ิซ จาํกดั 

 
ขณะเดียวกนั บริษทั อเีทอเนิล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) หรือ EE ร่วมกบับริษทัยอ่ยในเครืออยา่ง บริษทั แคนนาบิซ เวย ์จาํกดั (CW) ผนึก

กาํลงักบั บริษทั อะโกรวแ์ล็บ จาํกดั (AgrowLab) และ บริษทั อโกรวพ์ลสั จาํกดั (AgrowPlus) พฒันาการปลูกกญัชา-กญัชงในโรงเรือน

ที Cannabiz way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดย นายวรศักด ิเกรียงโกมล ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร EE เปิดเผยว่า บริษทัฯ เล็งเห็นถึง

แนวโนม้การเติบโตทีดีสาํหรับธุรกิจกญัชา-กญัชงในอนาคต สอดรับกบัตลาดทงัในและต่างประเทศ จึงเร่งผลกัดนัพฒันาการผลิตกญัชา-กญั

ชงตน้นาํให้มีศกัยภาพมากขึนโดยร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั Agrow Group มอบหมายให้ AgrowLab ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญในการ

ออกแบบระบบปลูกและเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจรเป็นผูอ้อกแบบพฒันาโรงเรือนโดยใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตรขนัสูง โดยมีคณะ



 
เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นทีปรึกษาโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

 
บริษทัฯ มองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจ เพราะตลาดกญัชา-กญัชงในประเทศไทยมีแนวโนม้ความตอ้งการเพิมมากขึน โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมอาหาร เวชภณัฑส์าํหรับแพทยท์างเลือก และเครืองสาํอาง โดยบริษทัคาดวา่ความร่วมมือกนัในครังนีจะสามารถเพาะปลูกกญัชง

ไดป้ระมาณ 16,000 ตน้ ภายในระยะเวลา 1 ปีและสามารถแปรรูปเป็นช่อดอกแห้งเพือจดัจาํหน่ายไปยงัอุตสาหกรรมไดถึ้ง 5,000 กิโลกรัม 

สาํหรับเฟสแรกคาดว่าจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในเครือไดป้ระมาณ 100 ลา้นบาท พร้อมรับรู้รายไดใ้นปี 2566 

ถือเป็นการพฒันาอีกขนัของทงัสองบริษทั สามารถสร้างมูลค่าเพิมและต่อยอดธุรกิจให้กบับริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจดา้นกญัชา-กญัชงได้

อยา่งยงัยืน 

นอกจากนนั ยงัมีอกีหลายกลุ่มบริษทัทีประกาศชดัเจนวา่จะลุยธุรกิจน่านนาํใหม่อยา่งกญัชง กญัชา แมว่้าร่างกฎหมายกญัชา กญัชง จะยงัไม่

ผา่นสภาฯ เช่น กลุ่มบริษทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล กรุ๊ป หรือ GTG ทีตงัเป้าเป็น “ยูนิคอร์นแห่งเอเชีย”  จากธุรกิจกญัชา โดยมองแนวโนม้ธุรกิจ

กญัชาทวัโลกเติบโตสูงมาก ขอ้มลูจาก fortunebusinessinsights คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2564 – 2571 ธุรกิจกญัชาจะมีอตัราการ

เติบโต 30% ต่อปี หรือมีมูลค่าถึง 197,740 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2571 จากปี 2564 มีมูลคา่ 28,266 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดวา่

ภายใน 2567 หลายประเทศเตรียมปลดล็อกกญัชาให้เป็นธุรกิจถกูกฎหมายเช่นเดียวกบัประเทศไทย ขณะทีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คาดว่า 

ธุรกิจกญัชาในประเทศไทยจะขยายตวั 15% จนถึงปี 2568 หลงัจากมีการปลดล็อกกญัชา เมือวนัที 9 มิ.ย. 2565 ซึงคาดว่าจะมีมลูค่าไม่ตาํ

กว่า 43,000 ลา้นบาท 
 
สาํหรับ GTG ไดศึ้กษาวิจยัและพฒันาสายพนัธุ์กญัชาร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เมือ 3 ปีทีผา่นมา ปัจจุบนัมีสายพนัธ์ุกญัชามากว่า 

12 สายพนัธ์ุ และถือเป็นบริษทัแรกในเอเชียทีไดรั้บมาตรฐานกญัชาทางการแพทยข์องเยอรมนั ครอบคลุมถึงการปลูก การตาก การบ่ม การ

เก็บ โดย GTG มีแผนการพฒันาธุรกิจและส่งออกกญัชาทางการแพทยสู่์สหภาพยโุรปในปี 2566 ขณะเดียวกนั GTG ไดเ้ปิดฟาร์มกญัชา

ตน้แบบขนาดพืนทีกว่า 5,000 ตร.ม. บริเวณถนนอาจณรงค ์เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้การทาํธุรกิจกญัชาแบบครบวงจร 

ใชง้บลงทนุกวา่ 300 ลา้นบาท 

 



 
ส่วนบริษทัหลกัทรัพย ์กนักุลเอ็นจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) หรือ GUNKUL พร้อมบุกธุรกิจกญัชง-กญัชาครบวงจร ครอบคลุมทงัตน้นาํ กลาง

นาํ และปลายนาํ ปัจจุบนับริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจกญัชง-กญัชาทงันาํเขา้เมลด็, การปลูก, โรงสกดัสาร, และส่งออกสารสกดัจาก

พืชกญัชงครบถว้น โดยพืชกญัชงบริษทัยงัคงดาํเนินธุรกิจทงัการปลูก–สกดั–ส่งมอบผลผลิตให้กบัคูค่า้และพนัธมิตรทางการคา้–และพฒันา

สายพนัธุ์ ส่วนพชืกญัชา บริษทัมุง่เนน้การทาํตลาดต่างประเทศ โดยศึกษาร่วมกบัองคก์รผูพ้ฒันายารักษาโรคร้ายแรง อาทิ ฝรังเศส, ญีปุ่ น เพือ

ใชเ้ป็นสารสาํคญัในการผลิตยารักษาโรครวมถึงพฒันาผลิตภณัฑท์างการแพทยอื์นๆ 

 
นอกจากนนั ยงัมีบริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) หรือ STA, บริษทั ซิกา้ อินโนเวชนั จาํกดั(มหาชน) หรือ ZIGA ทีเดินหนา้

ธุรกิจต่อเนืองเพราะไดรั้บใบอนุญาตเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

 
ส่วนกลุ่มธุรกิจทลีงทุนส่วนกลางนาํทีเตรียมลงทุนสร้างโรงงานสารสกดั CBD ในกญัชง และสาร THC ในกญัชา ซึงบริษทัในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ทีประกาศแผนลงทนุในส่วนนีมาก่อนหนา้ เช่น บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน) หรือ DOD, บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด 

ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) หรือ RBF บริษทั เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวร์ิค จาํกดั (มหาชน) หรือ KWM บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี 

(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) หรือ JP เป็นตน้ 

 
สาํหรับกลุ่มเนน้ลงทุนปลายนาํทวีางเป้าหมายนาํสารสกดัไปต่อยอดผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ทงัดา้นอาหาร เครืองดืม และเครืองสาํอาง ก่อนหนา้นีมี

บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทีเตรียมเขา้มาลงทุน เช่น บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) หรือNRF, บริษทั อาร์เอส จาํกดั 

(มหาชน) หรือ RS, บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือ JKN, บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จาํกดั (มหาชน) หรือ BEAUTY, บริษทั 

คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือ CBG บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) หรือ OSP, บริษทั พทีีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) หรือ PTG, 

บริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) หรือSAPPE, บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) หรือ XO, บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จาํกดั (มหาชน) หรือ 

TACC, บริษทั ทปิโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ TIPCO, บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จาํกดั (มหาชน) หรือ TKN และบริษทั ไทย

ยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือ TU เป็นตน้ 

 
กลุ่มธุรกิจทีวางแผนลงทนุขนัตน้นาํคงเดินหนา้ต่อเนืองไดไ้ม่มีปัญหา แต่กลุ่มทีจะลงทุนในขนักลางนาํและปลายนาํ อาจยงัรีรอดูวา่ร่าง

กฎหมายกญัชา กญัชง จะผา่นสภาฯ ออกมาประกาศใชไ้ดเ้มือไหร่ แต่ไม่ว่าจะอยา่งไร ร่างกฎหมายดงักล่าวนีพรรคภูมิใจไทย จะตอ้งผลกัดนั

ต่อไปให้สําเร็จ ตามสโลแกนหาเสียง “พูดแลว้ทาํ” 
 
นโยบายกญัชา ถือเป็นเรืองสําคญัทีทาํให้พรรคภมิูใจไทยกวาดคะแนนและเขา้ร่วมจดัตงัรัฐบาลในสมยัทีแลว้ ขณะทีสมยัเลือกตงัครังหนา้ 

นกัวิเคราะห์การเมืองหลายสาํนกัก็ฟันธงล่วงหนา้ว่า พรรคภมูิใจไทย มีโอกาสสูงในการเป็นแกนนาํจดัตงัรัฐบาล และนายอนุทนิ ชาญวรีกูล 

หวัหนา้พรรค ก็มีสิทธิลุน้ในตาํแหน่งผูน้าํประเทศกนัเลยทีเดียว 

 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหนา้พรรคภมิูใจไทย ยืนยนัว่าถึงร่าง พ.ร.บ.

กญัชาฯ ทีอาจไม่ผา่นสภาในสมยัประชุมสภาฯนีก็ไม่มีปัญหาอะไร ถา้สมยันีสภาฯไม่ออกกฎหมายดงักล่าว เมือพรรคภมูิใจไทย ไดก้ลบัเขา้มา

ทาํหน้าทีในสภาฯอีกครังจะนาํเสนอกฎหมายดงักล่าวเขา้สู่สภาฯอีกแน่นอน 

 
หวัหนา้พรรคภูมิใจไทย รู้ดีว่า ร่างกฎหมายกญัชาฯ กลายเป็นเกมการเมืองทีไม่ว่าจะชีแจงแค่ไหนก็มีคนอยากดึงร่างกฎหมายนีเพราะเขาตงัเป้า

ไวแ้ลว้ และเกรงว่าพรรคภมิูใจไทยจะไดค้ะแนนนิยมมาก 

 
จึงไม่ใช่เรืองน่าแปลกทีการประชุมสภาฯ เพือพิจารณาร่างกฎหมายดงักล่าวจะอยูใ่นอาการติดกึกๆ กกัๆ โดยทีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ



 
วนัที 21 ธนัวาคมทีผา่นมา ทีมีนายสุชาติ ตนัเจริญ รองประธานสภา คนที 1 เป็นประธานการประชุม ลงมติในมาตรา 3 ทีระบุว่า กญัชาไม่ถือ

เป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด โดยทีประชุมมีมติเห็นชอบกบั กมธ. ทีให้ตดัมาตรา 3 ทิงทงัมาตรา ดว้ยคะแนน 119 คะแนน ไม่

เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง 31 คะแนน 

แต่ถดัจากนนั ในช่วงทีนายศุภชยั โพธิสุ รองประธานสภาฯ คนทีสอง ทาํหนา้ทีประธานไดส้ังปิดการประชุม หลงัจากองคป์ระชุมเพอืลงมติ

ในมาตรา 7/4 วา่ดว้ยเรือง “การกาํหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหนา้ทีส่งเสริมการปลูก พฒันาสายพนัธ์ุ และให้

ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ” แต่ปรากฎว่า มีสมาชิกแสดงตน 214 คน ซึงไม่ครบองคป์ระชุมทีตอ้งมีอยา่งน้อย 220 คน ทาํใหป้ระธานสังเลือน

การลงมติไปครังหนา้ 

 

ในวนัถดัมา นายศุภชยั ใจสมุทร ส.ส.บญัชีรายชือ พรรคภมิูใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามญัพิจารณาร่างพ.ร.บ.

กญัชา กญัชง พ.ศ…. แถลงว่าไดรั้บแจง้จากทีประชุมวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายคา้นทีมีนายชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นประธาน

การประชุมว่าวนัพุธที 28 ธ.ค. 2565 จะมีการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วาระพิเศษ เพือพจิารณากฎหมายทีวุฒิสภา พิจารณาแลว้เสร็จ 

จาํนวน 5 ฉบบั จึงอาจเป็นผลทาํให้ร่างพ.ร.บ.กญัชาฯ ทีกาํลงัพิจารณากนัอยู่ช้าออกไปอกี จึงเรียกร้องให้วปิทงัสองฝ่ายร่วมกนัพิจารณา

กาํหนดวนัประชุมเพิมอีกหนึงวนันอกเหนือจากทีตอ้งพิจารณาประชุมในวนัพุธของสัปดาห์แรกในเดือนม.ค. 2566 เพอืพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

กญัชา และขอเรียกร้องให้ส.ส.อยูใ่นทีประชุมสภาฯ ให้ครบองคป์ระชุม เพือไม่ให้การพิจารณาร่างกฎหมายสะดุดหรือชา้ลง 

 

“.... หลายฝ่ายห่วงสถานการณ์กญัชาก่อนหนา้นีทีมีผลต่อสังคม เยาวชน แต่การจะแกไ้ขสถานการณ์นีก็คือเร่งพจิารณาร่างพ.ร.บ.กญัชา ให้เร็ว

ขึน กระชบั อยู่ในประเด็น เพือส่งไปยงัส.ว.ต่อไป ทาํให้สังคมมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุม กาํกบัดูแล กญัชา กญัชง รวมถึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้ตกลงกบัยเูอน็ในอนุสัญญาว่าดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ซึงเรามีเวลาเหลือนอ้ยมาก เพราะสภาผูแ้ทนราษฎร จะหมดสมยัในวนัที 

28 ก.พ. 66 ถา้หากเรายงิลากยาว มนัไม่มีประโยชน์อะไรกบัประเทศชาติและประชาชน ยืนยนัว่ากฎหมายฉบบันีไมไ่ดเ้ป็นกฎหมายของ

พรรคภูมิใจไทย ....” นายศุภชยั กล่าวเรียกร้อง 

 

 นายปานเทพ พวัพงษ์พนัธ์  โฆษกคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่าง พระราชบญัญติั กญัชา กญัชง พ.ศ. …. สภาผูแ้ทนราษฎร เผยว่า การ

พิจารณาในสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที 2 ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติั กญัชา กญัชงทงัสองครัง คือ เมือวนัที 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

และวนัที 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 แมจ้ะมีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางตงัแตค่าํปรารภ แต่เสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรไดล้งมติตาม

ร่างและการแกไ้ขของคณะกรรมาธิการฯ ทุกมาตราจนถึงมาตราสุดทา้ยของมาตรา 7 แลว้ สะทอ้นให้เห็นว่าคาํอภิปรายชีแจงของ

คณะกรรมาธิการเสียงขา้งมากยงัคงไดรั้บการตอบสนองโดยการลงมติเห็นดว้ยกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้งมาก 

 

ส่วนประเดน็ทจีะตอ้งจบัตาดูในเรืองสาํคญัทีสุดก็คือมาตรา 18 ทคีณะกรรมาธิการเสียงขา้งมากเห็นว่าประชาชนควรทีจะปลูกกญัชา กญัชง

เพอืการใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนไดไ้ม่เกิน 15 ตน้นนัจะไดรั้บการตอบสนองจากเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งไร และก่อนจะไปถึง

มาตรา 18 ก็ตอ้งดูว่าการอภิปรายทียืดเยอืทีทาํให้การพิจารณาเป็นไปอยา่งล่าชา้นนั จะทนัมีกฎหมายก่อนการยบุสภาของพลเอกประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือไม่? โดยเฉพาะบางพรรคการเมืองทีใชว้ิธีทาํให้องคป์ระชุมไม่ครบโดยการไม่เขา้ประชุม หรือเขา้ประชุมแต่

ไมย่อมกดบตัรรายงานตวั เพียงเพราะตอ้งการขดัขวางไม่ให้กฎหมายฉบบันีเดินหน้าต่อไปได ้แต่ใครทาํเช่นนนัก็คงจะเห็นการเปิดโปงของ

ประชาชนให้ทราบว่า สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคนใดมีพฤติกรรมทีหวงัจะไม่ให้การพจิารณากฎหมายในการใชป้ระโยชนห์รือการควบคุม

กญัชาเดินหนา้ต่อไปมีใครบา้ง? 

 



 
 นายประสิทธชัิย หนูนวล  กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กญัชา กญัชง พ.ศ. … และเครือข่ายเขียนอนาคตกญัชาไทย กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์

และพรรคเพือไทย แสดงท่าทีชดัเจนมาตลอดวา่ไม่สนบัสนุนใหป้ระชาชนปลูกกญัชา ซึงมี 2 มาตราทีเกียวขอ้งคือ มาตรา 15 ปลูกเพือขาย 

และมาตรา 18 ปลูกใชใ้นครวัเรือน ซึงทงัสองมาตรานีควรคงไว ้และทีเบียงเบนว่าหากชาวบา้นปลูกได ้15 ตน้ จะทาํใหป้ระชาชนติดกญัชา

กนัทงัประเทศ มายาคติเหล่านีไดข้ยายกนัไปเยอะในสังคม และสร้างปรากฏการณ์ในทางลบขึนมาก ในฐานะกรรมาธิการถือว่ามาตรา 18 

สาํคญัมาก เพราะเป็นสิทธิหลกัประชาชนทีมีสิทธิใชก้ญัชาในครัวเรือน ส่วนการทีจะเอากญัชาไปทาํอะไรให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

นนัก็จะมีหลกัเกณฑใ์นการควบคมุ และขอยืนยนัว่ากญัชาเสรีไม่ไดถู้กพูดถึงใน พ.ร.บ.ฉบบันีเลย 

 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะมีการยือยุดร่างกฎหมายกัญชาฯ อย่างไร ถึงทีสุดแล้ว หากพรรคภูมิใจไทย แลนด์สไลด์ในการเลือกตังครังหน้าโอกาสทีพืช

สมุนไพรกัญชาจะได้รับการพฒันานํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์คงชัดเจนขึน เช่นเดยีวกับการควบคุมป้องกนัไม่ให้

เยาวชนของชาติตกเป็นทาสเสพติดกัญชา  

 


